

XÂY DỰNG ĐẢNG

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP
Nhiều chuyển biến tích cực

Những năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp phù hợp để thành lập các tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH HNP.

Là doanh nghiệp may mặc hàng đầu ở Thái Bình với 18.500 lao động, những năm qua, Đảng ủy Công ty Tân Đề luôn đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Đảng bộ Công ty có 168 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ của 9 nhà máy. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, số quần chúng ưu tú có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ Đảng ngày càng nhiều. Bình quân mỗi năm có hàng chục quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, họ đều là những hạt nhân luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động. Đặc biệt, càng trong bối cảnh dịch bệnh vai trò của tổ chức đảng càng được phát huy bởi Đảng ủy luôn sát cánh cùng Ban

Giám đốc nhận định, dự báo tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp kịp thời, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Năm 2021, Công ty đạt sản lượng 13 triệu sản phẩm, doanh thu đạt trên 7,6 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng. Tại Công ty TNHH HNP, ông Trần Trọng Kim, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty chia sẻ: Tháng 6/2020, Chi bộ Công ty được thành lập với 4 đảng viên, năm 2021 kết nạp thêm 8 đảng viên. Qua thời gian hoạt động, một trong những thay đổi rõ nét nhất khi có tổ chức đảng là việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và bảo đảm quyền lợi cho người lao động tốt hơn. Quan hệ giữa cấp ủy, doanh nghiệp và người lao động gắn bó, hài hòa, ổn định. Các phong trào thi đua lao động sản xuất được các đoàn thể phát động, tổ chức sôi

nổi, đồng bộ. Do vậy, các hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực đem tới niềm tin, động lực cho cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Kết quả năm 2021 Công ty sản xuất được 1,8 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 46 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/tháng. Năm 2022, Chi bộ Công ty phấn đấu kết nạp thêm 8 đảng viên, lãnh đạo sản xuất 2,6 triệu sản phẩm, doanh thu của Công ty đạt 66 tỷ đồng. Không chỉ các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn mà ngay cả những doanh nghiệp mới thành lập tổ chức đảng cũng đã phát huy tốt vai trò của đảng viên. Ông Lê Ngọc Huệ, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng cho biết: Là doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 2013 song

nhận thấy vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cuối năm 2021 Công ty đã thành lập Chi bộ với 3 đảng viên. Mục tiêu năm 2022 Chi bộ sẽ phát triển thêm 10 đảng viên. Việc làm này nhằm phát huy tốt vai trò của đảng viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để Công ty phát triển hiệu quả, bền vững. Công ty phấn đấu đưa doanh thu năm 2022 đạt 100 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2021.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2014 - 2020", những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Giai đoạn 2015 - 2021, Đảng ủy Khối đã thành lập mới 29 tổ chức cơ sở đảng, nâng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lên 128. Bên cạnh đó, đã tổ chức 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1.500 quần chúng ưu tú, kết nạp hơn 1.200 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 20 quần chúng là lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp tư nhân. Các tổ chức cơ sở đảng sau khi thành lập đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo đảng viên, các đoàn thể, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp; từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể theo hướng gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; vận động công nhân lao động tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị tại các địa phương.

Quyết tâm tạo chuyển biến về công tác này, thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, tìm ra những phương pháp, cách làm hay để vừa nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vừa nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

THU THỦY

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH
Điểm sáng phong trào hiến máu tình nguyện

Những năm qua, cùng với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Việc cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia HMTN đã được duy trì thường xuyên từ nhiều năm nay. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, vai trò của HMTN ngày càng được nâng lên. Hằng năm, ngày hội HMTN của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh diễn ra trong khí thế sôi nổi, đều đặn và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Từ năm 2013 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị tổ chức 16 đợt HMTN với sự tham gia của hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên được hơn 2.800 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chương trình hiến máu tạm hoãn. Chính vì vậy, lượng máu dự trữ của Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) không đủ để điều trị và cung cấp cho các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng máu của người bệnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 2 đợt HMTN với

phương châm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó đã thu nhận được gần 500 đơn vị máu, đạt hơn 160% chỉ tiêu được giao. Đại úy Nguyễn Văn Nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: HMTN là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch nên bản thân tôi đã nhiều lần tham gia. Bên cạnh đó tôi còn vận động người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội tích cực tham gia hiến máu để làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung, hàng năm, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn triển khai các đợt hiến máu xen kẽ giữa các đợt hiến máu tập trung nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt máu tại các bệnh viện. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp, mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện yêu cầu hỗ trợ nguồn máu các đoàn viên, thanh niên luôn có mặt kịp thời, bảo đảm cung cấp đủ lượng máu phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân. Chính vì thế, phong trào HMTN ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Những năm qua,

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

Thượng úy Nguyễn Duy Hưng cho biết thêm: Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tích cực đăng ký tham gia hiến máu theo chương trình hàng năm để ra, đồng thời tham gia các đợt vận động hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phát động. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phân công những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết phụ trách công tác vận động HMTN, bởi chính tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ sẽ tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia HMTN. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp hội chữ thập đỏ, ngành y tế, đoàn thanh niên, chính quyền, đoàn thể các cấp trong chỉ đạo, triển khai công tác vận động HMTN đạt kết quả từ cơ sở. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng sẽ kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

THU HOÀI



Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em

Với việc thu gom vỏ chai, lọ nhựa, lon bia, sách báo cũ, bia giấy các loại, nhiều chi hội phụ nữ trong tỉnh không chỉ chung tay bảo vệ môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Về xã Thụy Bình (Thái Thụy) đúng lúc các chi hội phụ nữ đang nhập phế liệu. Sau một hồi cân và tính tiền, các chi hội phân khối ghi chép vào sổ theo dõi của tổ để báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Chi Đoàn Thị Quỳnh Nhiên, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Để thực hiện mô hình, cán bộ các chi hội đã đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, chia sẻ mục đích, ý nghĩa của mô hình và hướng dẫn các hộ phân loại rác thải. Với rác thải tái chế được như vỏ lon bia, chai nhựa, sắt vụn, bia giấy... các gia đình tích góp lại để ủng hộ mô hình. Từ số phế liệu này, những cán bộ, hội viên nòng cốt đến từng hộ để thu gom và tập kết, được bán và đưa vào quỹ để trao tiền mặt giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc thu gom tại nhà, các chi hội còn vận động các hộ có đám cưới, giỗ chạp cho vỏ lon, chai nhựa... Trong năm 2021, các chi hội đã gom phế liệu, bán được hơn 4 triệu đồng, tạo thêm nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo.



Chi hội Phụ nữ thôn Bùi Xá, xã Độc Lập (Hưng Hà) trích tiền bán phế liệu tặng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Cũng với cách làm tương tự, thời gian qua, nhiều chi hội phụ nữ ở các xã Minh Lăng (Vũ Thu), Thái Giang (Thái Thụy)... đã xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Trong đó, các chi hội nòng cốt là những người đầu tàu gương mẫu thực hiện việc thu gom, vận động chi em tích trữ phế liệu. Bà Phạm Thị Mai,

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đoài, xã Thái Giang (Thái Thụy) cho biết: Cùng với việc đảm nhận thu gom vận chuyển rác thải ra bãi tập kết để xử lý thì trong mỗi lần thu gom tại các gia đình Chi hội vận động các hộ phân loại riêng phế liệu để ủng hộ Chi hội gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy việc làm ý nghĩa, rất đồng phụ nữ đã tự nguyện tham gia, số quỹ quyền góp được tăng

theo từng năm khiến chi em càng thêm cố gắng, quyết tâm. Từ khi tham gia mô hình phụ nữ gây quỹ tình thương từ rác thải, bà Bùi Thị Tuất, thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thu) luôn ý thức gom góp các chai, lọ nhựa, sách báo cũ để dành cho chi em trong chi hội phụ nữ thôn gây quỹ. Bà Tuất cho biết: Phế liệu gom lại của mỗi gia đình bán chỉ được vài nghìn đồng/tháng, nhưng nhiều hộ góp lại

QUẢN PHƯƠNG

có thể được một khoản tiền giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Việc thu gom phế liệu này theo tôi rất ý nghĩa, vừa sạch sẽ môi trường vừa có thể giúp được người có hoàn cảnh khó khăn. Chính tinh thần nhiệt tình tham gia của những phụ nữ như bà Tuất mà số tiền gây quỹ từ phế liệu của Chi hội Phụ nữ thôn Lại Xá mỗi năm được khoảng 5 triệu đồng, bổ sung nguồn kinh phí để Chi hội thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện.

Tuy mới thực hiện từ tháng 1/2022 nhưng Chi hội Phụ nữ thôn Bùi Xá, xã Độc Lập (Hưng Hà) đã bắt đầu thu hút được nhiều hội viên, phụ nữ tham gia mô hình biến rác thải thành tiền tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngay trong ngày ra mắt mô hình, từ việc bán phế liệu, Chi hội đã thu về gần 500.000 đồng. Thấy ý nghĩa của việc làm, nhiều chi em còn trực tiếp ủng hộ bằng tiền mặt. Bà Lưu Thị Nở, hội viên phụ nữ thôn Bùi Xá cho biết: Tôi bị liệt 3 năm nay, được chi em đến thăm, động viên, tặng quà. Tuy số tiền không nhiều nhưng đó là nguồn động viên, an ủi tôi lúc đau ốm.

Từ sự gom góp, ủng hộ của số đông hội viên phụ nữ đã tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng thêm tình đoàn kết, giúp đỡ chi em vươn lên trong cuộc sống. Một số chi đã tích lũy số tiền được tặng để mua vật nuôi (gà, vịt), trang trải sinh hoạt gia đình, mua sách vở, đồ dùng học tập cho con...

Tăng cường bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh

(vietnamplus.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh.



Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.

Theo văn bản, nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh, đặc biệt là trẻ em, học sinh ở vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thời tiết rét hại ở các tỉnh phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và việc học tập của các em, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp; rà soát, củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Các nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình trẻ em, học sinh để theo dõi thường xuyên về sức khỏe; tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động vận động thể lực, giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt, quan tâm và có biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với trẻ em, học sinh ở vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.